

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Nguyễn Đại Dương*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 21; Đề án phát triển Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thành Trường trọng điểm Quốc gia năm 2020 và Chương trình hành động năm 2018 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sự tập trung chỉ đạo và nhất quán trong hành động, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2018 trên các mặt: Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện; khẳng định vị thế Trường hàng đầu trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế cũng như phát triển mạnh mẽ hoạt động đoàn thể và công tác sinh viên...

Năm 2019 là năm có tính chất bản lề, là năm thứ tư Trường triển khai Đề án Trường đại học trọng điểm Quốc gia. Trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, tiến hành các giải pháp có tính đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm học 2018- 2019 là năm tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị Quyết 29 ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt - phục vụ tốt” tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng Nhà trường thành Trường đại học trọng điểm Quốc gia đến năm 2020. Với phương châm tiếp tục

đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai mô hình quản trị đại học tiên tiến: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Trường hướng tới tăng quyền tự chủ, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

2. Phát triển đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên có chất lượng cao.

Đến năm 2020, Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đủ về số lượng và cơ cấu hợp lý, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo động lực thực hiện sứ mạng, mục tiêu phát triển Trường.

3. Điều chỉnh quy mô kết hợp với nâng cao chất lượng đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành truyền thống và xây dựng ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn, chất lượng cao đồng thời phát triển các ngành, chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực TDTT có chất lượng cao.

4. Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế

Mở rộng và tăng cường hợp tác toàn diện có hiệu quả với các cơ sở đào tạo TDTT có uy tín trên thế giới nhằm tiếp thu những thành tựu khoa học và đào tạo tiên tiến phục vụ sự nghiệp phát triển Nhà trường.

5. Tăng cường hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ TDTT: Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt để triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, từng bước đổi mới quản lý khoa học và xúc tiến hiệu quả dịch vụ

*GS.TS, Nguyễn Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

nghiên cứu khoa học thông qua khai thác các nguồn lực khoa học trong và ngoài nước phục vụ có hiệu quả sự nghiệp TDTT nước nhà.

6. Xây dựng và phát triển thương hiệu Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Phát huy nội lực Trường kết hợp với việc tận dụng tốt những tiềm năng xã hội, từ hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, từ hoạt động đào tạo và từ các hoạt động dịch vụ khác để quảng bá thương hiệu Nhà trường, nhằm tăng cường sự hiểu biết của xã hội về Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về thế mạnh của Trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ TDTT...

7. Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

II. Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành được các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2019, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ tập trung vào các giải pháp sau:

2.1. Triển khai mô hình quản trị đại học tiên tiến:

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường giai đoạn 3; Hoàn thiện phương thức hoạt động của Trường hướng tới tăng quyền tự chủ, tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Chuyển dần từ quản lý truyền thống sang quản lý theo chất lượng. Có lộ trình cụ thể hướng tới tự chủ về học thuật, kinh tế...

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các bộ môn phát triển năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực học thuật chuyên ngành và khát vọng chiếm lĩnh vị trí hàng đầu, phát triển đội ngũ chuyên gia, ưu tiên tập trung Ngành quản lý TDTT và y sinh TDTT. Đẩy mạnh hoạt động “xuất khẩu” chuyên gia với các Trường trong và ngoài nước.

Đổi mới tư duy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, sinh viên trong việc nâng cao uy tín và phát triển thương hiệu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

2. Phát triển đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên có chất lượng cao

Tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và HLV. Lựa chọn bồi dưỡng giảng viên tham gia giảng dạy sau đại học các

lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng giảng viên, HLV ở trong và ngoài nước. Tham gia giảng dạy, huấn luyện nước ngoài theo chương trình hợp tác trao đổi giảng viên, huấn luyện viên hàng năm.

Thực hiện đa dạng các nguồn tuyển dụng, ưu tiên tuyển sinh viên tốt nghiệp các trường liên quan các ngành đặc thù (quản lý TDTT, y sinh TDTT), VĐV có đẳng cấp. Có chính sách thu hút những người có trình độ lý luận và thực tiễn.

Xây dựng cơ chế khuyến khích, chọn lọc, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên phù hợp với năng lực và sở trường của mỗi người. Khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực TDTT.

3. Điều chỉnh quy mô kết hợp với nâng cao chất lượng đào tạo

Điều chỉnh quy mô, cơ cấu đào tạo đại học và sau đại học (chỉ tiêu: Đại học 500; cao học 180; tiến sĩ 15), phát triển ngành (y sinh TDTT, quản lý TDTT) và mở các chuyên ngành đào tạo mới (cử tạ, đấu kiếm) đáp ứng yêu cầu xã hội, phát triển mở rộng các hình thức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn (7000 - 8000 chứng chỉ / năm).

Tăng chất lượng đào tạo các ngành truyền thống và phát triển các ngành mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Kết hợp hài hòa giữa nội dung cơ bản với kiến thức mới hiện đại, nâng cao năng lực nghề nghiệp, sáng tạo, hoạt động xã hội và tự lập nghiệp.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực; tăng cường ứng dụng CNTT và các công cụ hiện đại, nâng cao năng lực giảng viên, khuyến khích sự chủ động sáng tạo của người học.

Hình thành các chương trình hoạt động xã hội, gắn kết đào tạo với cộng đồng, tạo sự kết nối giữa Nhà trường với doanh nghiệp, và các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực hướng tới đào tạo theo địa chỉ. Tăng cường công tác hướng nghiệp và trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên theo định hướng nghề nghiệp chọn lựa.

4. Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế

Mở rộng và tăng cường hợp tác toàn diện có hiệu quả với các cơ sở đào tạo TDTT có uy tín trên thế giới nhằm tiếp thu những thành tựu

khoa học và đào tạo tiên tiến phục vụ sự nghiệp phát triển Nhà trường.

Đổi mới cơ chế hợp tác quốc tế theo hướng tích cực, chủ động, tự chủ và bình đẳng; ưu tiên các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, đối tác có thể mạnh để đem lại hiệu quả cao trong giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của TĐTT Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức hợp tác, hướng tới các đối tác mới, duy trì và phát triển các đối tác chiến lược.

Tăng cường áp dụng chuẩn quốc tế trong các chương trình đào tạo tiên tiến, khoa học - công nghệ phù hợp với yêu cầu và lộ trình hội nhập quốc tế. Lựa chọn và tạo điều kiện giảng dạy thí điểm bằng ngoại ngữ.

Tăng cường các đợt tập huấn dã ngoại, thi đấu giao hữu và trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện năng khiếu TĐTT và VĐV giữa các trung tâm TĐTT trên toàn quốc.

5. Tăng cường hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

Xây dựng định hướng các nhiệm vụ KH&CN các cấp: Quốc gia, Bộ, Tỉnh, cơ sở trong lĩnh vực TĐTT. Tích cực triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ các đề tài KH&CN các cấp đã được phê duyệt.

Triển khai đăng ký bản quyền các kết quả nghiên cứu.

Xây dựng Nhà trường thành trung tâm NCKH và chuyển giao công nghệ hàng đầu về TĐTT, kết hợp chặt chẽ giữa NCKH với đào tạo, huấn luyện; Tập trung vào các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Mở rộng thị trường NCKH và cung ứng công nghệ với các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước.

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách để khuyến khích thực hiện mối liên kết đào tạo - NCKH - chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để GV, HLV, SV, cán bộ nghiên cứu có điều kiện tiếp xúc với thực tế nhằm nâng cao tay nghề, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cấp hệ thống công trình TĐTT, thiết bị TĐTT, hệ thống CNTT phục vụ quản lý, đào tạo và NCKH.

6. Xây dựng và phát triển thương hiệu Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các định hướng và nhiệm vụ chủ yếu của Bộ VHTTDL về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế hoạch hành động nâng cao đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên giai đoạn 2016 - 2020; qui tắc ứng xử với giảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên trong Nhà trường; các chương trình hành động hướng tới Trường trọng điểm Quốc gia năm 2020.

Tăng cường số lượng và chất lượng các dịch vụ giáo dục, tăng cường các ý tưởng mới, xây dựng hình ảnh riêng biệt, đặc trưng để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong đào tạo TĐTT.

Xây dựng kế hoạch truyền thông chuyên nghiệp, bài bản với sự tham gia của các đơn vị và đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, cán bộ, học sinh, sinh viên. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội về các hoạt động của Nhà trường.

Tăng cường quảng bá, giới thiệu hoạt động của Nhà trường ở trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

7. Tích cực triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Công đoàn Trường, tuyên truyền về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Đoàn Thanh niên Nhà trường tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh – 60 năm phát triển và trưởng thành”.

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên tổ chức các buổi giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển Nhà trường thông qua hoạt động tại Phòng Truyền thống. Đưa nội dung tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Nhà trường trong 60 năm xây dựng và phát triển vào tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên hàng năm; trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần...

Xây dựng phim tài liệu giới thiệu Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh trong 60 năm xây dựng và phát triển; biên soạn và xuất bản sách lịch sử Trường.

Xây dựng sách ảnh song ngữ quảng bá về Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh 60 năm xây dựng và phát triển (khoảng 40 trang màu, có thể sử dụng làm tài liệu quảng bá đào tạo của Trường./.